

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng.

Ngày 17/9/2024, được sự nhất trí của Đảng ủy xã Đặng Cương, Chi bộ Trường Tiểu học Đặng Cương long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đinh Thế Hòa và Lê Thị Thu Hương.

Tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Thế Thuận – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đặng Cương, đồng chí Bùi Thị Hải Yến – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đồng chí Chu Hồng Ngoan – Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đặng Cương đã công bố Quyết định kết nạp Đảng dành cho 2 đồng chí quần chúng ưu tú của Chi bộ là Đinh Thế Hòa và Lê Thị Thu Hương.



*Đồng chí Nguyễn Thế Thuận – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đặng Cương và Đồng chí Bùi Thị Hải Yến – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng*

Các đồng chí được kết nạp Đảng đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúc mừng 2 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Chi bộ Bùi Thị Hải Yến căn dặn các đồng chí đảng viên mới luôn gương mẫu vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách; tích cực trong học tập; phát huy tinh thần đoàn kết của cơ quan và làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các đảng viên dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đảng viên chính thức sau thời gian thử thách.

Sau Lễ kết nạp, Chi bộ Trường Tiểu học Đặng Cương đã đạt trên 50% cán bộ, viên chức là đảng viên. Đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giữ vững thành tích đã đạt được.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi lễ kết nạp đảng viên đã thành công tốt đẹp.

*Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp đảng viên*



